

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ ๒๐ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการประกอบกิจการโรงงานผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ ๒๐ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ถนนหาดใหญ่-จันดี ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สรุปได้ดังนี้

๑. ขณะตรวจสอบโรงงานมีการประกอบกิจการตามปกติ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๕๒(๓) ประกอบกิจการโรงงานผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ ๒๐ ประกอบกิจการวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. โรงงานมีและใช้ระบบบำบัดอากาศเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตชนิด Wet Scrubber จำนวน ๒ ชุด และมีระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตชนิดบ่อเติมอากาศไม่ทราบขนาด จำนวน ๓ บ่อ ขณะตรวจสอบระบบบำบัดอากาศเสียเปิดใช้งานตามปกติ แต่พบว่าเครื่องเติมอากาศของบ่อเติมอากาศบ่อที่ ๓ ชำรุด ทั้งนี้โรงงานไม่มีการระบายน้ำเสียออกสู่ภายนอก เนื่องจากโรงงานมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต

๓. จากการตรวจสอบพบปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน ได้แก่ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าโรงงานที่มีน้ำเสียจากรถบรรทุกยางก้อนถ้วยไหลกระจายอยู่เต็มพื้นลานจอดรถ บริเวณลานกองยางก้อนถ้วย ด้านหลังโรงงานมีน้ำเสียจากกองยางก้อนถ้วยขังและกระจายอยู่ตามพื้นลานกองจำนวนมาก บริเวณภายในอาคารผลิตของโรงงาน และบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน

๔. คณะตรวจสอบได้มีคำแนะนำให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขดังนี้ ๑) ให้หมั่นล้างทำความสะอาดลานจอดรถขนส่งยางบริเวณด้านหน้าโรงงานไม่ให้มีน้ำเสียจากยางก้อนถ้วยสะสมอยู่ตามพื้น ๒) ให้ดำเนินการสูบน้ำเสียที่ขังอยู่บริเวณลานกองยางก้อนถ้วยไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งล้างทำความสะอาดลานกองยางก้อนถ้วย ๓) ให้หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ และ ๔) ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานที่ชำรุด

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษจะมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้จังหวัดระยองและองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

